



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy



Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: THÀNH TÂM

Ngày 10/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về: kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 29/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt thành lập khu kinh tế Thái Bình; báo cáo chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh; báo cáo triển khai thực hiện dự

án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh quy mô 1.000 giường; đề án khơi dậy, phát huy và giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, truyền thống yêu nước và cách mạng của nhân dân Thái Bình; dự thảo chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết hội nghị Trung ương 5 (khóa XII). Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Các đồng

chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Khu kinh tế Thái Bình gồm 30 xã, 1 thị trấn thuộc hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải và phần tiếp giáp ven biển, được thành lập nhằm khai thác tối đa lợi thế về tự nhiên,

vị trí trong việc kết nối kinh tế, thương mại, dịch vụ với các địa bàn lân cận, góp phần thu hẹp khoảng cách khu vực này với các vùng khác trong cả nước và vùng đồng bằng sông Hồng; kết hợp chặt chẽ giữa thu hút đầu tư, phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo tồn và phát huy giá trị của

(Xem tiếp trang 4)
ĐẠO QUYN

THÀNH PHỐ

7 tháng, sản xuất công nghiệp đạt 889,4 tỷ đồng

Chiều ngày 10/8, UBND thành phố Thái Bình họp sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới.

7 tháng đầu năm 2017, phát triển kinh tế của thành phố tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Sản xuất công nghiệp đạt 889,4 tỷ đồng, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2016. Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng

công nghiệp, xây dựng và thương mại. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.040 tỷ đồng, đạt 58,4% dự toán. Các công trình xây dựng cơ bản đầu tư bằng nguồn vốn của trung ương, tỉnh, thành phố tiếp tục được triển khai đẩy nhanh tiến độ, công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng tiếp tục được tăng cường. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện

(Xem tiếp trang 4)
MINH NGUYỆT

129,639 tỷ đồng dư nợ cho vay ưu đãi của Chính phủ

Sáng ngày 10/8, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thành phố Thái Bình tổ chức phiên họp lần thứ ba năm 2017 triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH thành phố đã tích cực chỉ đạo các ngành, các địa phương

và các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác tập trung triển khai các chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao. Chính vì thế, nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đã kịp thời đến đúng đối tượng được thụ hưởng, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách có vốn phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống. Đến ngày 30/6, tổng nguồn vốn hoạt động đạt 130,215 tỷ đồng,

(Xem tiếp trang 4)
MINH HƯƠNG

Hội thi giáo viên - tổng phụ trách giỏi năm học 2016 - 2017

Ngày 10/8, tại Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thi giáo viên - tổng phụ trách giỏi năm học 2016 - 2017.

Tham gia hội thi có 43 thí sinh là giáo viên, tổng phụ trách các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh. Các thí sinh trải qua 4 nội dung: thi sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo khoa học; lý thuyết; thực hành nghề nghiệp Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và thi năng khiếu. Với các nội dung thi đa dạng, thiết thực đã đánh giá được chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của các giáo viên, tổng phụ trách.

Thông qua hội thi nhằm tuyển chọn, công nhận và tuyên dương các giáo viên làm tổng phụ trách đạt danh hiệu giáo viên làm tổng phụ trách giỏi. Đồng thời, tạo điều kiện để giáo viên làm tổng phụ trách được thể hiện năng lực bản thân, được học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác đội và phong trào thiếu nhi trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên làm tổng phụ trách rèn luyện, tự học và sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng công tác đội và phong trào thiếu nhi trong trường học.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc và trao giấy chứng nhận cho các thí sinh tham gia hội thi.

KUÂN PHƯƠNG

Bệnh viện E hỗ trợ chuyển giao phẫu thuật lồng ngực cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh chuyên ngành phẫu thuật tim mạch lồng ngực, giai đoạn 2013 - 2020, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đoàn chuyên gia Bệnh viện E do GS, TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh về việc hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật lồng ngực.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã báo cáo với đoàn về công tác chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực sẵn sàng cho việc tiếp nhận chuyển giao, đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự tư vấn, giúp đỡ từ Bệnh viện E trong quá trình thành lập trung tâm tim mạch trực thuộc Bệnh viện. Trong chương trình làm việc, đoàn chuyên gia Bệnh viện E đã đến phòng mổ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh trực tiếp quan sát các điều kiện và ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong công tác chuẩn bị nhân lực và cơ sở vật chất. Các bác sĩ đến từ Bệnh viện E cũng trực tiếp hướng dẫn kỹ mổ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện ca phẫu thuật lồng ngực ngay tại Khoa Gây mê hồi sức.

GS, TS Lê Ngọc Thành khẳng định, Bệnh viện E sẽ tiếp tục hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh để sớm thành lập trung tâm tim mạch, giúp người dân Thái Bình được hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao mà không phải chuyển tuyến trên.

HÀ DUNG

Khám, tư vấn các bệnh về mắt cho người cao tuổi

Từ ngày 9 - 21/8, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư phối hợp với Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tổ chức khám, tư vấn các bệnh về mắt và cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn tại 30 xã, thị trấn trong huyện.

Dự kiến sẽ có khoảng 6.000 người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn trong huyện được khám sàng lọc, tư vấn cách phòng, chống các bệnh về mắt và cấp thuốc miễn phí. Những trường hợp bị bệnh nặng được các bác sĩ tư vấn phương pháp điều trị, nếu bệnh nhân có nhu cầu phẫu thuật sẽ được Bệnh viện hỗ trợ một phần chi phí.

Đây là hoạt động thường niên do Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư phối hợp tổ chức nhằm đưa các dịch vụ y tế đến gần hơn với người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

HOÀNG LANH

210 HTXNN tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho các hộ thành viên



Liên kết sản xuất rau sạch của HTX SXKD DVNN xã Diệp Nông (Hưng Hà).

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 210/316 HTXNN tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho các hộ thành viên, trong đó có khoảng 35% HTX liên kết có tính bền vững, ổn định và hiệu quả.

Tổng diện tích gieo trồng có hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm năm 2016 là 9.766ha, trong đó liên kết sản xuất lúa giống 3.015ha, liên kết sản xuất lúa Nhật, lúa chất lượng cao 4.892ha, liên kết sản xuất cây màu 1.859ha.

Có 20 doanh nghiệp tham gia liên kết với các HTX, diện tích chủ yếu tập trung ở một số doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình, Công ty TNHH Hưng Cúc, Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Hải Dương...

LƯU NGÀN

Tháng 7, 3.890 lao động được tạo việc làm mới

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong tháng 7, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 3.890 lao động, trong đó tạo việc làm tại địa phương 3.005 người, lao động ở tỉnh ngoài 450 người, xuất khẩu lao động 435 người. Đối với công tác đào tạo nghề, trong tháng 7 có 4.220 lao động tham gia học nghề, trong đó trình độ cao đẳng 150 người, trung cấp 750 người, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 3.320 người. Cũng trong tháng 7, có 408 trường hợp được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

NGUYỄN CƯỜNG

TOÀN TỈNH

Quyết liệt thu ngân sách

(Xem trang 2)



Dây chuyền sản xuất của nhà máy Damsan II thuộc Công ty Cổ phần Damsan.

Ảnh: QUỐC CƯỜNG

QUỲNH PHỤ

Tích cực phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa mùa

(Xem trang 4)